
C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 6/5/09 12:57  

ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

“อภิสิทธ์ิ”เบรกดึงเงินนศ.เสริมสภาพคลอง 
            ตามที่กรมบัญชีกลาง มีแนวคิดจะยืมเงินนอกงบประมาณ ไดแกเงินไดของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
เชนเงินจากการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ซึง่หลายมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรปริญญาโทแลวนําเงิน
สวนนี้ไปฝากไว และเงินจากคาธรรมเนียมศาล ซึ่งผูฟองรองในคดีแพงตองวางเงินจายคาธรรมเนียมศาล
เพื่อฟองรองคดี เพื่อนํามาเสริมสภาพคลองของภาครัฐในป 2553 น้ัน  
 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.52 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใหสัมภาษณถึงแนวคิดในการยืมเงิน
ลงทะเบียนของนักศึกษา วา ไมเคยไดยินเลยวาทําไมตองไปทําอยางนั้น ซึ่งจะสอบถามทาง
กระทรวงการคลังอีกครั้ง เพราะที่ผานมาที่มีการคุยกัน การบริหารก็ปกติ ไมไดมีปญหาอะไร มีเฉพาะใน
สวนที่จะหาแหลงเงินสําหรับเงินลงทุนเทาน้ัน  
 “รัฐบาลไมมีแนวคิดที่จะนําเงินของนักศึกษามาเสริมสภาพคลอง และไมนาจะมาเกี่ยวของกับ
รัฐบาล”  
 ดาน นายวรากรณ สามโกเศศ อดีตรมช.ศึกษาธิการ กลาววา เงินดังกลาวเปนเงินนอกงบประมาณ 
เปนเงินทุนหมุนเวียนใหเกิดความคลองตัวในการเบิกจาย ซึ่งสามารถนําออกมาใชได ทั้งน้ีการนําเงิน
ดังกลาวออกมาใชตามวิธีทางการคลัง ไมถือวาเปนเรื่องผิดปกติเพราะหลายประเทศก็ทํากัน สําหรับ
ประเทศไทยในอดีตก็เคยทําเชนน้ีมากอน และถือวาขณะนี้เศรษฐกิจไมอยูในภาวะปกติ รัฐจําเปนตองมี
เงินไปกระตุน ซึ่งเห็นดวยที่จะนําเงินดังกลาวมาชวยกระตุนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเงินมัดจําศาลที่แตละคดี
จะใชเวลาในการพิจารณาหลายป สวนเงินไดของมหาวิทยาลัยรัฐน้ัน หากมหาวิทยาลัยไหนไมสบายใจ 
หรือเห็นวาเสี่ยงก็ไมใหยืมก็ได อยางไรก็ตามกลไกการกูยืมเงินจะตองกําหนดเวลาใชคืนอยูแลว ซึ่งหาก
รัฐบาลจะนําเงินสวนนี้ออกมาใชจริง ก็ตองกําหนดเวลาในการใชคืนในปงบประมาณตอไปทันที  
 นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กลาววา แนวคิดของกรมปญชีกลางคงจะ
เปนจริงยาก หากแตละสถาบันการศึกษาพรอมใจกันใหรัฐบาลยืม ก็คิดวารวมกัน
คงมีไมถึงแสนลาน จะเขาขายการเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อชางซะมากกวา อีกทั้งการ
ใหเงินรัฐบาลยืมนั้นก็ไมไดมีการคุยถึงเรื่องผลตอบแทนตางๆ เพียงแคพูดเพียงวา
เมื่อสถานการณเศรษฐกิจดีขึ้น หรือเมื่อมีรายไดเขาคลังตามสมควรก็จะคืนเงิน
สวนที่ยืมไปให แตรายละเอียดอ่ืนๆ เชนดอกเบื้ยหรือรายละเอียดอ่ืนๆ ยังไมมีการ
พูดถึง ซึ่งอยากใหรัฐคิดถึงการชดเชยที่แตละสถาบันจะไดรับดวย เพราะเมื่อ
สถาบันการศึกษานําเงินไปฝากธนาคารก็จะไดดอกเบี้ยดวย 

 ดาน นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กลาววา เรื่องน้ีเปนอํานาจ
ของสภามหาวิทยาลัยที่จะอนุมัติวาจะนําเงินมาใชอะไรบาง ซึ่งสวนตัวคิดวาเฉพาะเงินคาลงทะเบียนเรียน
ที่เปนรายไดของมหาวิทยาลัยในแตละปน้ัน ไมนาจะมาก โดยเฉล่ียตกหัวละประมาณ 1 หมื่นบาทตอคน 
และเมื่อมหาวิทยาลัยไดเงินสวนนี้มาแลวจะตองเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เพื่อนําออกมาใชจาย 
ประกอบกับงบประมาณแผนดินที่ไดรับในแตละป ซึ่งเมื่อรวมสองสวนนี้แลวจะไมคอยเพียงพอกับการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ สวนเงินลงทะเบียนจากหลักสูตรพิเศษน้ัน ยิ่งไมนาจะ

ขาวจากหนังสือพิมพสยามรัฐ  ฉบับประจําวันท่ี  5 เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2552  หนา    
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นํามาใชไดเพราะมหาวิทยาลัยที่เปดหลักสูตรน้ี จะไมมีงบประมาณจากรัฐอุดหนุนเหมือนหลักสูตรปกติ 
ทําใหจะตองนําเงินที่ไดจากการลงทะเบียนไปใชจายทั้งหมด ทั้งน้ีหากรัฐบาลมีนโยบายที่จะนําเงินสวนนี้
มาใช ก็ขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัยแตละแหงที่จะอนุมัติ    

               นายปยพันธุ นิมมานเหมินท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปดเผยวา ขณะนี้รัฐบาลยังมีเงินคงคลัง
กวา 80,000 ลานบาทถือเปนระดับที่มีสภาพคลองสูง และยังสามารถบริหารจัดการการใชจายเงิน
งบประมาณได แมการจัดเก็บรายไดในปงบประมาณ 52 จะต่ํากวาเปาหมาย แตรัฐบาลไดอนุมัติใหปรับ
วงเงินกูเพิ่มเปน 94,000 ลานบาทเพื่อนํามาใชจายแลว  

 นอกจากนี้ กรมบญัชีกลางจะมีการทําประมาณการทั้งกระแสเงินสดรับและเงินสดจายเปนรายวัน
ที่จะสามารถบริหารเงินคงคลังไดโดยเงินคงคลังในระดับน้ีไมมีปญหา 
 อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยืนยันวารัฐบาลยังไมมีความจําเปนที่จะตองดึงเงินนอกงบประมาณของ
หนวยงานตางๆ มาใชจายในขณะนี้ โดยเงินนอกงบประมาณ ยกตัวอยางเชนเงินรายไดที่หนวยงานจัดเก็บ
และกระทรวงการคลังอนุญาตใหนําไปใชจายได โดยฝากไวที่บัญชีเงินคงคลัง หรือเงินที่อยูในความควบ
ดูแลเองของหนวยงานที่กฎหมายอื่นอนญุาตใหหนวยงานเก็บและนําไปใชจาย 
 “เงินนอกงบประมาณนั้นมีอยูหลายประเภท หากเงินดังกลาวมีการบริหารการใชจายเงินที่ดีก็จะ
เกิดประโยชนสูงสุดของหนวยงาน และถานํามาฝากคลังไดก็จะเกิดผลดีในการบริหารเงินคงคลัง ซึ่งเปน
ประโยชนกับประเทศ”นายปยพันธ กลาว 
 อยางไรก็ดี ในการบรหิารเงินของแผนดินเพื่อรักษาสภาพคลองในการใชจายเงินคงคลังมีหลาย
ชองทางดวยกัน โดยกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะบริหารตราสารหนี้ตางๆ เชน การออกพันธบัตรรัฐบาล
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือการออกตั๋วเงินคลังหระยะสั้น ใหเหมาะสมกับสถานการณทางดานการคลัง
ตอไป  
 
  

 


